



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด คมชัดลึก pptvhd36.com mgronline.com isranews.org nationtv.tv sanook.com	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ พื้นที่ริมถนนเกินค่ามาตรฐาน 24 สถานี พื้นที่ทั่วไปเกินค่ามาตรฐาน 17 สถานี โดยเฉพาะบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ และริมถนนคูขนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร</p> <p>-นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า เวลานี้การกำหนดค่ามาตรฐานปริมาณฝุ่น PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ถือว่าเหมาะสมแล้ว แต่ในปีหน้าหรือเมื่อรถไฟฟ้าสร้างเสร็จ จะเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ปรับเป็น 35 มคก./ลบ.ม. เพราะได้รับรู้และเตรียมการลดปริมาณมลพิษจากแหล่งกำหนดแล้ว</p> <p>-สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ ระบุว่า ช่วงคืนวันที่ 25 ม.ค. ถึงเช้าวันที่ 26 ม.ค. ความกดอากาศสูงอีกระลอกที่จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะทำให้กระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 ม.ค. ช่วยทำให้การสะสมของฝุ่นละอองลดลง</p> <p>-นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. กล่าวว่า ร้อยละ 60 ของฝุ่น PM 2.5 มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลของรถยนต์เก่า จึงออกมาตรการและข้อกำหนดควบคุมรถยนต์เก่า พร้อมทั้งใช้รถโมบายตรวจสภาพรถยนต์และรถพยาบาลในสังกัดกทม. กำชับให้สถานพยาบาลในสังกัดตรวจสภาพรถอยู่เสมอ และเข้มงวดไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ในพื้นที่ จากสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของรพ.สังกัดกทม. 9 แห่ง ตั้งแต่ 1-22 ม.ค. พบผู้ป่วย 9,980 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2561 ร้อยละ 54.85</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมมาตรการเร่งด่วนในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5 ว่า อยากขอให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่งพิจารณาจัดการจัดไปก่อนในช่วงนี้ เพราะการวิ่งต้องใช้แรงมาก ร่างกายต้องการอากาศเพิ่มถึง 10 เท่า ดังนั้น ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการโฆษณาขายหน้ากากอนามัยอ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ ว่า หน้ากากอนามัยจัดเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ซึ่งอุปกรณ์ขนาดจิ๋วป้องกันฝุ่นละอองที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย มีลักษณะแปะที่รูจมูก ที่ผ่านไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้ ไม่เคยมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ และไม่เคยมีผู้เชี่ยวชาญนำมาใช้งาน ดังนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อทางการตลาด</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า ช่วงนี้พื้นที่กทม.เริ่มมีสภาพอากาศเย็นและมีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง อาจเพิ่มความเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ หากอยู่ในที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจส่งเสริมให้อาการเป็นมากขึ้นในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอด หัวใจ และมีความเสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนได้ง่ายทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แนะนำให้กลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 2 เดือน-2 ปี ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคสมองพิการ โรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์	<p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เรื่องมลพิษอากาศ โดยแนะนำ 5 มาตรการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง คือ "หลีกเลี่ยง ปิด ใช้น้ำ ล้าง" และสามารถติดตามข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงที่ปริมาณ PM 2.5 ระดับสีเขียวยังคง</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความตระหนักรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 และแจกหน้ากากอนามัย โดยมอบสื่อรณรงค์เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และประธานบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ด้านการทางพิเศษดินแดง</p>
ไทยโพสต์	<p>-เสนอภาพข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองผอ.สำนัก</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนามัย กทม. และผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกิจกรรม “ปลอดฝุ่น ปลอดภัย” รมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในเขตเมือง ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์แผนไทยฯ ว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเป็นแกนกลางในการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยทั้งหมด รวมทั้งพัฒนาสารสกัดจากกัญชา ซึ่งกำลังผลักดันร่างกฎหมายเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดย อย.จะเป็นแกนหลักในการออกกฎกระทรวงระเบียบต่างๆ</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้รวบรวมสูตรตำรับยาแผนไทย โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวด ก เป็นตำรับยาตามองค์ความรู้เป็นที่รู้จัก และมีกัญชาเป็นส่วนผสมค่อนข้างมาก มี 16 ตำรับ ส่วนใหญ่รักษาเรื่องลม การนอนหลับ แก้ปวด รับประทานอาหารได้ เน้นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ประกอบด้วย 1.ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ 2.ยาอัคคินิวคณะ 3.ยาสุขไสยาสน์ 4.ยาแก้ลมเนาวนารีวิไล 5.ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 6.ยาไฟอาวุธ 7.ยาแก่นนอนไม่หลับ หรือยาแก้ไข้ผอมเหลือง 8.ยาแก้สัณฑฆาตกร่อนแห้ง 9.ยาอัมฤตโอสถ 10.ยาโกลยสาลี 11.ยาแก้ลมแก้เส้น 12.ยาแก้โรคนิ่ว 13.ยาไฟสาลี 14.ยาทวาริตสีดวงทวารหนักและโรคนิ่วหนัก 15.ยาทำลายพระสุเมรุ และ 16.ยาทัพยาธิคุณ หมวด ข ตำรับยาที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องศึกษาวิจัยเพิ่ม หมวด ค เป็นกลุ่มไม่แน่นอนเขียนในคัมภีร์เป็นคำกลอน และหมวด ง ตำรับยาที่มีส่วนประกอบห้ามใช้ เพราะอาจมีสารพิษผสม หากจะใช้หมวด ค และ ง ต้องอยู่ในการควบคุมวิจัย ดังนั้นที่ใช้ได้หากกฎหมายออกคือ หมวด ก แต่ทั้งหมดก็ต้องขออนุญาตตามที่ อย.กำหนด</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกกฎหมายลูกและประกาศ สธ. 8 ฉบับ ว่า การออกกฎหมายจะแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน 4 ฉบับ ซึ่งจะต้องร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ เช่น ประกาศเรื่องลักษณะการปลูกกัญชา ส่วนอีก 4 ฉบับเป็นเรื่องเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ควบคุมการบริโภคโซเดียมในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน คือ 1 ช้อนชา เทียบเท่าปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม แต่จากการศึกษาพบว่า ในชุปักก่อน 10 กรัม มีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,760 มิลลิกรัม รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ มีปริมาณโซเดียมสูงเช่นกัน</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากเด็กรับประทานขนมหรืออาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป จะทำให้เลือดเสียสมดุล ไตทำงานหนักจนเกิดอาการเสื่อม ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรลดการบริโภคโซเดียมโดยหลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบและอาหารแปรรูปที่โซเดียมสูง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง นอกจากนี้ ควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ เลือกอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ส่งเสริมให้เด็กบริโภคผักผลไม้เป็นประจำ และดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ภัทตรา พลัส” โฆษณาผลความอ้วนทางเฟซบุ๊ก พบการแสดงภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์และมีข้อความโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบเลขสารบบอาหารไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และจากการตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตสถานที่ผลิตพบว่า เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์ คอส แลบอราทอรี ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตผลิตไปแล้วตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2561 การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ และเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารฯ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ได้สั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาแล้ว</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>ค่ารักษาพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว หนักหลังกรม.มีมติเห็นชอบให้ยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะประชุมรับทราบมติกรม. และสั่งการให้คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นกำหนดแนวทางหรือมาตรการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นต้องยึดตามเงื่อนไขการดูแลของสธ. และดูต้นทุนโครงสร้างราคาหรือค่าบริการทั้งในรพ.รัฐและเอกชน ว่ามีจุดใดแตกต่างกัน จึงจะรู้ว่ากรอบราคาเป็นธรรมกับประชาชนผู้รับบริการ และผู้ประกอบการ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามธุรกิจ	<p>ว่า การกำหนดให้เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และบริการรักษาพยาบาลเป็นรายการสินค้าและบริการควบคุม ก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา ซึ่งกฎหมายมีอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รพ.เอกชนยังรองรับนโยบายเมดิคอล ฮับ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาทต่อปี จึงต้องมีทั้งรพ.รัฐและเอกชนเพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการกับประชาชนทุกระดับ และต้องสร้างสมดุลระหว่างราคากับคุณภาพ โดยไม่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทยได้ประชุมและแจ้งเรื่องการเข้าร่วมประชุมกับก.พาณิชย์ เพื่อพิจารณากำหนดให้ยา และเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม โดยยังไม่มิตีอะไร แต่การที่กรม.มีมติเห็นชอบให้ยา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทำให้ค่ารักษาพยาบาลถูกลง และการชำระเบี้ยประกันน้อยลงด้วย</p>
สยามกีฬา	<p>มูลนิธิรพ.ราชวิถีรับมอบเงินบริจาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทจากผู้แทนบริษัท Line TV (ประเทศไทย) และบริษัททีวีอินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารศูนย์การแพทย์รพ.ราชวิถี</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์	<p>ความสะอาดตู้น้ำหยอดเหรียญ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.บุรีรัมย์จัดอบรมให้ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขในสังกัด อปท. กว่า 200 แห่ง เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการควบคุมดูแลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ หลังสุ่มตรวจเฉลี่ยปีละครั้ง พบสารละลายแขวนลอยและเชื้ออีโคไลปนเปื้อน และยังพบค่าความเป็นกรด-ด่างหลายตู้ ซึ่งใน จ.บุรีรัมย์ มีผู้ประกอบการธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญ 572 ตู้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพมาตรฐาน และผลักดันให้อปท.ออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมกำกับอีกทางหนึ่งด้วย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch